
ทาคิอิ-เจียไต ฉลองความสัมพันธ 75 ปี เปิดฟารม

โชวศักยภาพผูนําธุรกิจเมล็ดพันธุในเอเชีย พรอมจับ

มือเดินหนาพัฒนาพันธุผักตอบโจทยผูบริโภคทัง้ไทย

และเทศ

ทาคิอิ-เจียไต ฉลองความสัมพันธ 75 ปี เปิดฟารมโชวศักยภาพผูนําธุรกิจเมล็ดพันธุในเอเชีย พรอมจับมือเดินหน า

พัฒนาพันธุผักตอบโจทยผูบริโภคทัง้ไทยและเทศ

สองพันธมิตรผูนําธุรกิจเมล็ดพันธุระดับโลก ทาคิอิ – เจียไต รวมฉลอง 180 ปีทาคิอิ พรอมฉลองความสัมพันธ 75 ปี

เปิดฟารมโชวศักยภาพผูนําธุรกิจเมล็ดพันธุอันดับหน่ึงของเอเชีย ลัน่เดินหน ารวมกันพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชผัก

นานาชนิด โดยเนนใหความสําคัญในเรื่องนวัตกรรมและการพัฒนาพันธุใหมๆ ที่สามารถแกปัญหาและขจัดอุปสรรค

ในการปลูกใหแกเกษตรกร และตอบโจทยความตองการของผูบริโภคไดดีที่สุด นอกจากน้ียังมีแผนที่จะเพิ่มความ

หลากหลายของสายพันธุผักเมืองหนาวเพื่อใหผูบริโภคไดรับประทานผักที่อรอยมีคุณคาและหลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ

แครอท มะเขือเทศ กะหลํ่าดอก แตงกวาญี่ป ุน ผักสลัด บร็อคโคลี่ ผักโขม และอื่นๆ อีกมากมาย

นายมนัส เจียรวนนท ประธานคณะผูปฏิบัติการ บริษทั เจียไต จํากัด เปิดเผยวา ปัจจุบัน ธุรกิจจําหนายเมล็ดพันธุ

พืชของเจียไตใหญติดอันดับผูนําในภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นบริษทัเมล็ดพันธุที่ใหญที่สุดในเอเชียแปซิฟิก เมล็ดพันธุที่

ไดรับความนิยมจากเกษตรกรในตางประเทศและเป็นจุดแข็งของเจียไตที่พัฒนาและสงออกไปยังประเทศในเขตรอน

ไดแก แตงกวา ฟักทอง มะระ บวบ มะเขือเทศ พริก เมลอน และแตงโม ขณะที่ทาคิอิเป็นบริษทัเมล็ดพันธุที่เริ่มจาก

กิจการครอบครัว มีประวัติศาสตรการกอตัง้ยาวนานถึง 180 ปี และพัฒนาจนปัจจุบันกลายเป็นบริษทัเมล็ดพันธุที่

เป็นกิจการครอบครัวที่มีขนาดใหญระดับโลก

“จุดรวมที่ทําใหเจียไตและทาคิอิเป็นพันธมิตรธุรกิจที่มีความสัมพันธแนบแนนก็คือแนวคิดที่วา “คุณภาพสูเกษตรกร

และผูบริโภค” ซึ่งทัง้สองบริษทัตางไดรับมาตรฐาน ISTA อันซึ่งเป็นองคกรสากลที่กําหนดมาตรฐานหองปฏิบัติการ

และวิธีการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุเป็นที่ยอมรับในวงการคาเมล็ดพันธุทัว่โลก และดวยวิสัยทัศนในการพัฒนา

อยางไมหยุดยัง้ ทําใหมิตรภาพระหวางเจียไตและทาคิอิยัง่ยืนตอเน่ืองมานานถึง 75 ปี และยังคงเดินหน ารวมกัน

วิจัยและพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีนําสมัย เพื่อใหไดมาซึ่งสายพันธุที่ยอดเยี่ยมเป็นอาหารสุขภาพสําหรับเลีย้งดู

ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น” นายมนัส กลาว
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“ที่สําคัญ เราเป็นบริษทัเอเชียแท มีสายพันธุที่พัฒนาจากภูมิอากาศที่เหมาะแกการเพาะปลูกในประเทศแถบเอเชีย

จึงพูดไดวาเราทัง้สองบริษทัมีความไดเปรียบในเรื่องของสายพันธุที่เหมาะสมกับความตองการในตลาดน้ี ซึ่งเป็น

ตลาดที่ใหญและมีศักยภาพมาก” นายมนัส กลาวยํ้า

ดาน มร.คาซึโอะ ฮัทสึดะ ผูอํานวยการบริหารอาวุโส บริษทั ทาคิอิ จํากัด กลาววา ปีน้ีถือเป็นโอกาสดีที่ทาคิอิครบรอบ

180 ปี เราจึงไดมีการเฉลิมฉลองทัว่โลก ทัง้น้ี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธของทาคิอิและเจียไตไมใชเป็น

เพียงคูคากันเทานัน้ แตถือเป็นบริษทัที่มีความสมพันธกันในทุกระดับ ตัง้แตระดับปฏิบัติการ ทีมงานวางแผนการ

ตลาด ทีมงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ รวมถึงทีมงานขาย ตลอดจนผูบริหารระดับสูง ในปัจจุบันเรามีบริษทัรวมทุน

ภายใตชื่อ บริษทั ซีทีที เมล็ดพันธุ จํากัด ที่รวมกันพัฒนาสายพันธุแตงโมจําหนายไปทัว่โลก และดวยศักยภาพที่

เต็มเป่ียมของเจียไต ในฐานะผูนําธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราไดมอบความไววางใจใหเจียไตเป็นผูจําหนาย

แตเพียงผูเดียวของสินคาเมล็ดพันธุจากทาคิอิในประเทศไทย

“ในวันน้ีความสัมพันธระหวางเจียไตและทาคิอิถือเป็นความสัมพันธที่สมบูรณแบบที่สุด เพราะเกิดขึ้นดวยความ

เคารพในกันและกัน กอเกิดเป็นความสัมพันธที่แนนแฟ น และตลอดการดําเนินงานของเจียไตกวา 90 ปี เราเป็น

เพื่อนรวมเดินทางกับเจียไตมาถึง 75 ปี โดยไดรวมกันพัฒนาและปรับปรุงพันธุมาอยางตอเน่ือง และมุงเนนใหความ

สําคัญในเรื่องของนวัตกรรมและการพัฒนาพันธุใหมๆ ที่สามารถแกปัญหาและขจัดอุปสรรคการปลูกใหเกษตรกร

และตอบโจทยความตองการบริโภคของผูบริโภคไดดีที่สุด” มร.คาซึโอะ กลาว


